

Ang pabrika ng Tsina mataas na kalidad na malinaw na nagyelo triple insulating glazing unit para sa pinto at bintana



Triple insulating glass, pangalanan din ng triple glazing, o Double sealant insulated glass.

Ang pinaka-co mm sa Triple Glazed Unit (Insulating Glass Unit) ay itinayo na may tatlong piraso ng salamin (maaari nito sa pamamagitan ng anumang uri ng salamin, gaya ng normal float glass, mababang E glass, may salamin na salamin, laminated glass, at iba pa) sa paligid ng mga gilid na may dalawang spacer bar (paglikha ng dalawang cavity sa pagitan) upang bumuo ng isang solong yunit. Ito konstruksiyon pinataas ang insulating halaga ng mga yunit ng salamin, kaya pagbabawas ng u-halaga. Ang isang triple insulating glass unit ay lalong kapaki-pakinabang sa mga aplikasyon kung saan kailangan ang isang mababang halaga ng u.



Pagtutukoy

Sukat: max 3000x8000 mm, ang anumang na-customize na laki ay maaaring maisagawa

Ang monolithic glass thickness mula sa 3 mm hanggang 12 mm, ang spacer ay maaaring mapili bilang 6A, 9A, 12A, atbp.

Type: triple tinted insulated glass, triple clear float insulating glass, triple reflective insulated glass, triple tempered insulating glass, triple laminated insulated glass, pinaka-popular na triple low-e glazing, anumang iba pang mga customized na salamin



Kalamangan ng triple insulated glass

Ang mga halaga ng Thermal Transmittance ay kumakatawan sa halaga ng init na nawala sa pamamagitan ng glazing. Ang mas mababang Halaga ng U (W / m^2K) ay isang mas mahusay na opsyon para sa mahusay na glazing ng enerhiya.

Ang mga halaga ng Light Transmittance ay kumakatawan sa halaga ng liwanag o liwanag na nakasisilaw na nakukuha sa pamamagitan ng glazing. Ang isang mas mababang porsyento ay isang mas mahusay na opsyon para sa glazing ng bubong.

Ang mga halaga ng Pagpapadala ng Enerhiya ay kumakatawan sa halaga ng solar heat na nakukuha sa pamamagitan ng glazing. Ang isang mas mataas na g factor ay isang mas mahusay na pagpipilian para sa pagkamit ng Window Energy Ratings.



Ang KXG GLASS ay maaaring gumawa ng mga uri ng insulated na salamin ayon sa iyong pangangailangan, tingnan ang listahan sa ibaba:

Insulated float glass

Mababang-e insulated glass

Double insulated glass

Reflective insulated glass

Tempered & laminated insulated glass

Triple insulating glass / Double sealant insulated glass



KXG malinaw na frosted triple insulating glazing salamin application

